



دفتر مقام معظم رهبری

## เมื่อช่วงก่อนเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมา(พฤษภาคม) - 7 /May/ 2014

เนื่องในวันผดุงครรภ์สากล เมื่อช่วงก่อนเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมา(พฤษภาคม) บรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานแผนกสถิติกรมอิหร่าน ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดย ๆพณฯ ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า บทบาทของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ย่อมมีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพชุมชน อีกทั้งในการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ พร้อมกับกล่าวอ้างถึงการให้ความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมในการตอบรับของประชาชน ด้วยการบริการรับใช้เชิงผดุงครรภ์ เพื่อดำเนินนโยบายหลักในการเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศ โดยกล่าวอ้างว่า การเพิ่มอัตราจำนวนประชากรในประเทศ และการป้องกันการลดอัตราจำนวนเยาวชนในประเทศนั้น เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งควรจะดำเนินการอย่างจริงจัง

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ที่ได้รับใช้อย่างมีความพยายาม มีความเกื้อกูล เอื้ออาทร อีกทั้งมีความอดทน มีความรู้ มีประสบการณ์ มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อันเป็นการแสดงบทบาทที่สำคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของแม่และเด็ก พร้อมกับกล่าวเสริมว่า บนพื้นฐานอันนี้ ทั้งสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรีล้วนแล้วเป็นหนึ่งบุญคุณของนางผดุงครรภ์ ซึ่งประชาชนทั้งหลายควรที่จะให้เกียรติและเคารพเป็นพิเศษแก่บรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การสร้างวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นหลัก ในการส่งเสริมสังคมของสตรีต่อการบริการด้านผดุงครรภ์และการคลอดแบบธรรมชาติ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องมีการอธิบายและสร้างความกระจ่างชัด ให้กับสังคมทั่วไปและสื่อสารมวลชนอยู่เสมอ ให้ได้รับรู้ถึงข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่นอกเหนือจากธรรมชาติ และรับรู้ถึงคุณประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกของการคลอดแบบธรรมชาติในการรักษาสุขภาพของแม่และเด็ก

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงความสำคัญในการผลิตและการเพิ่มจำนวนประชากร บทบาทที่พิเศษของการคลอดแบบธรรมชาติ และการรับใช้ของนางผดุงครรภ์ในการนี้ ว่า การเพิ่มจำนวนประชากรเยาวชนอย่างมากมานั้น เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่พิเศษของประเทศ และหากนโยบายนี้ถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุของการถูกคุกคามต่อเผ่าพันธุ์และการลดลงของจำนวนประชากรเยาวชนในประเทศอย่างรุนแรงภายในอนาคตข้างหน้าแล้ว แน่หนอนยิ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงตามมา ภายใต้ชื่อ



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

## “สังคมแห่งวัยชรา”

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ประเทศที่ปราศจากเยาวชน คือประเทศที่ขาดซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ขาดการพัฒนา ขาดความตื่นตัว ความกระตือรือร้นและความเร้าร้อน ด้วยเหตุผลอันนี้ นโยบายการเพิ่มจำนวนประชากรเยาวชนจึงเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ควรจะดำเนินการอย่างจริงจัง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวย้ำ ถึงความจำเป็นในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆของแผนกผดุงครรภ์ในประเทศว่า บรรดาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภาครัฐจำเป็นต้องชดเชยทดแทนและแก้ไขในข้อบกพร่องและสิ่งขาดแคลนต่างๆในภาคส่วนนี้ให้ได้

ก่อนที่ท่านผู้นำสูงสุด จะกล่าวให้โอวาท ดร. นางมะฮ์ศูมะห์ ออบอด ประธานชมรมผดุงครรภ์ ได้เปิดเผย กรณีที่มีนักศึกษาจำนวน ห้าหมื่นกว่าคน ที่กำลังเรียนสาขาผดุงครรภ์ ในขณะนี้ พร้อมกับชี้ถึงบทบาทของนางผดุงครรภ์ในประเด็นการพัฒนาประชากรในประเทศ ว่า ในวันนี้ มีจำนวนเด็กร้อยละ 50 ที่คลอดในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยมีจำนวนมากคลอดแบบผ่าตัดในลักษณะที่ไม่จำเป็นใดๆ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็อุปสรรคหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแม่และการเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศ